

ที่ ป. 006/2560

วันที่ 15 พฤษภาคม 2560

เรื่อง นำส่งงบการเงิน และคำอธิบายวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานและงบการเงินรวมระหว่างกาล 1 ฉบับ

บริษัทฯ ขอส่งรายงานและงบการเงินรวมระหว่างกาลสำหรับงวดสามเดือนประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 ซึ่งเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้วมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (บริษัทฯ) ตามงบการเงินรวมในไตรมาสที่ 1 ของปี 2560 ซึ่งคำนวณตามวิธีส่วนได้เสีย มีกำไรสำหรับงวด 491.35 ล้านบาท โดยการแบ่งปันกำไรในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีจำนวน 432.92 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 146.33 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 51.06 เมื่อเปรียบเทียบกับระยะเวลาเดียวกันของปี 2559 ซึ่งมีกำไรสุทธิ 286.59 ล้านบาท ผลการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้นมีความแตกต่างกันเกินร้อยละ 20 มีสาเหตุหลักมาจากปัจจัยที่สำคัญดังนี้

1. มูลค่ากำไรขั้นต้นลดลง 33.01 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากรายได้จากการขายและบริการ ของส่วนงานภายในประเทศลดลงตามสถานะเศรษฐกิจ ส่วนมากเกิดจากธุรกิจพลาสติก ยางและโลหะ ประกอบกับธุรกิจโรงแรมซึ่งบางส่วนของอาคารที่ให้บริการมีการปรับปรุงซ่อมแซม จึงงดให้บริการในพื้นที่บริเวณดังกล่าว รายได้จึงลดลง รวมกำไรขั้นต้นของธุรกิจภายในประเทศลดลง 47 ล้านบาท แต่กำไรขั้นต้นจากธุรกิจโรงไฟฟ้าในประเทศจีนเพิ่มขึ้น 14 ล้านบาท เนื่องจากมีการปรับปรุงเทคโนโลยี และประสิทธิภาพการผลิต ตลอดจนมีการขยายกำลังการผลิต จึงทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น
2. บริษัทฯ มีกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในประเทศจีนโครงการ Zhejiang Union Property มณฑล Zhejiang ซึ่งได้ขายอสังหาริมทรัพย์ครบทั้งโครงการแล้ว และได้รับอนุมัติจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องครบถ้วนแล้วให้ขายเงินลงทุนและส่งเงินกลับประเทศไทยได้ รายการนี้เป็นกำไรเพียงครั้งเดียวจำนวนเงิน 43.11 ล้านบาท
3. รายการเงินปันผลรับของงวดนี้ลดลง 40.55 ล้านบาท เนื่องจากเงินปันผลที่ได้รับจากบริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด ไตรมาส 1 ของปีนี้ ลดลง 40 ล้านบาท เมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ของปีที่แล้ว
4. บริษัทย่อยในต่างประเทศมีเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค่า และต้องปรับมูลค่าให้เท่ากับราคาตลาด ณ วันสิ้นงวดตามมาตรฐานการบัญชี ณ สิ้นไตรมาส 1 ของปีนี้ เกิดกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนเพื่อค่า จำนวน 43.29 ล้านบาท ในขณะที่ไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว รายการทำนองเดียวกันเกิดขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนเพื่อค่าจำนวน 59.51 ล้านบาท เปรียบเสมือนมีกำไรเพิ่มขึ้นจากรายการนี้ จำนวน 102.8 ล้านบาท

5. บริษัทย่อยในต่างประเทศ มีกำไรจากการจำหน่ายอาคารที่ไม่ได้ใช้งาน จำนวนประมาณ 8 ล้านบาท
6. รายการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าเพิ่มขึ้น 19.72 ล้านบาท และในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น 30.47 ล้านบาท รวมกำไรเพิ่มขึ้นจากการนี้ 50.19 ล้านบาท สาเหตุหลักแบ่งเป็นบริษัทที่บริษัทฯ ลงทุนในต่างประเทศ คือ โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าและโรงงานอุตสาหกรรมเคมีมีกำไรเพิ่มขึ้น โดยโรงไฟฟ้ามีการขยายกำลังการผลิตเพื่อรองรับอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นของพื้นที่บริเวณนั้นๆ ส่วนโรงงานเคมีมีคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้นจากลูกค้ามีการผลิตเต็มกำลังการผลิต ประกอบกับราคาขายหรือราคาตลาดของสินค้าเพิ่มสูงขึ้น ในส่วนที่มาจากต่างประเทศดังกล่าวมีกำไรเพิ่มรวมประมาณ 30.2 ล้านบาท นอกจากนี้บริษัทที่ลงทุนในประเทศ บริษัทฯ รับรู้กำไรเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับธุรกิจสิ่งทอและพลาสติก จำนวน 10 ล้านบาท และรับรู้กำไรเพิ่มขึ้นในบริษัทลงทุนอื่นๆ จำนวน 10 ล้านบาท เนื่องจากมีคำสั่งซื้อจากลูกค้าที่เพิ่มขึ้น และได้รับเงินปันผลเพิ่มขึ้นตามลำดับ

ในส่วนของรายการอื่นๆ มีความแตกต่างอย่างไม่มีนัยสำคัญ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางจันทร์ตรี ดารกานนท์)
กรรมการผู้อำนวยการ